

นายอำเภอเลขาขวัญบุกจับนายทุนบุกรุกป่ากว่า 2,000 ไร่

นายชาญวิทย์ ฤกษ์กิจจานุสรณ์ นายอำเภอเลขาขวัญ ได้รับแจ้งว่า มีบุคคลไม่ทราบว่าเป็นผู้ใครได้บุกรุกแผ้วถางป่าบริเวณเขาเสียดหลังอ่างเก็บน้ำรอยต่อระหว่าง ตำบลหนองผ้ายกับตำบลหนองปลิง ได้ลงพื้นที่พร้อม นายธีระ แก้วกลกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง นายสุวิทย์ มากแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายบุญสืบ สมัครราชการ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายบรรพต พุ่มน้ำเย็น หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า กจ.2 นายสุวัฒน์ ภูมิทรัพย์ กำนันตำบลหนองปลิง นายบรรเจิด จันทรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ต.หนองปลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเลขาขวัญ และกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาสารักษาดินแดนเข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว

พบพื้นที่ป่าบริเวณเขาเสียดและตำบลใกล้เคียง ถูกกลุ่มบุคคลนำเครื่องจักรประเภทแบ็คโฮบุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้าง โดยรื้อถอนต้นไม้รวมเป็นกองเพื่อรอเผา

และที่สำคัญกำลังใช้รถแบ็คโฮและรถไถบุกทำทางตามลองเขาและหุบเขา เพื่อจะบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกันตรวจสอบไม่พบรถไถรถแบ็คโฮและกลุ่มบุคคล จึงได้สั่งการ ให้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 เข้าตรวจสอบพื้นที่ทราบว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านประชาพัฒนา ม.12 ต.หนองปลิงจำนวน 2 แปลง และ ม.3 จำนวน 3 แปลง ตรวจจับค่าพิกัดจากสัญญาณ ดาวเทียมทราบว่าเป็นพื้นที่ถูกบุกรุกเสียหายประมาณ 2,000 กว่าไร่ จึงได้ทำการตรวจยึดพื้นที่ดังกล่าว นายอำเภอเลขาขวัญ กล่าวว่า พื้นที่บริเวณนั้นเป็นป่าต้นน้ำทำไดโนทกหลายไปจะเพิ่มความแห้งแล้งให้กับอำเภอ

เลขาขวัญอีกมากเพราะเดิมทีก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งและขาดแคลนน้ำอยู่แล้ว จากการตรวจสอบพื้นที่และลองรอยการบุกรุกป่า ไม่ใช่ชาวบ้านแถวนั้นเพราะใช้เครื่องจักรที่มีราคาสูงต้องลงทุนมาก ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเป็นคนยากจนมีไม่เงินที่จะซื้อเครื่องมือขนาดนี้ได้ ต้องมีกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือนายทุนนอกพื้นที่ ได้เข้ามาทำการแผ้วถางบุกรุกป่าดูจากต้นไม้ที่ซุดขึ้นมากองเป็นต้นยุคาลิปตัลปลูกกันมานานตัดหลายรอบจนเหลือแต่ยอดซุดขึ้นมาเผาแล้วปลูกใหม่ แสดงให้เห็นว่าทำกันมาหลายปีกินเนื้อประมาณกว่า 2,000 ไร่ จากการประเมินการบุกรุกมานานไม่ต่ำกว่า 5 ปี

แต่ไม่รู้ว่ารอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร จึงยากให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะมีการไหวตัวของนายทุนจากการตรวจจับไม่เจอเครื่องจักรและบุคคล แสดงว่าในหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีเกลือบเป็นหนองนทำเป็นชบวนการ จากการสอบถามชาวบ้านที่ผ่านมา เปลี่ยนนายอำเภอมาหลายจนแต่ไม่มีใครสนใจ โชคดีของคนอำเภอเลขาขวัญที่ได้ข้าราชการดีและตรงจรรยา

นายชาญวิทย์ ฤกษ์กิจจานุสรณ์ มาเป็นนายอำเภอ ที่สื่อตรงต่อหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลของนายทุน สั่งเดินหน้าตรวจสอบอย่างละเอียด ตอนนี้อยู่ใน ระหว่าง สืบสวนหาผู้กระทำความผิดเบื้องต้นได้แจ้ง นายชัยวัฒน์ ลิ้มปีวรรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบแล้ว และได้สั่งการให้ดำเนินการกับผู้บุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ และได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตรวจตราพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อมิให้ใครเข้าไปทำประโยชน์และเพื่อป้องกันการบุกรุกเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย